

KAMART - ดูทรงยังน่าสู้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ซึ่งถ้าว่ากันตามรูปแบบของโครงสร้างการแก่งตัวในระยะสั้นนั้น ก็ถือว่า ยังไม่เสีย อันนี้ หมายถึง เรื่องของ SET Index เลขนะครับ ยังไม่เข้าเรื่องหุ้น KAMART หรือกะครับ เพราะอย่างไรเสีย ทรงของหุ้น KAMART ยังไงก็ดีดี แม้ว่า ถ้าวันนี้จะอ่อนตัวลงมา ถึงระดับ 7.00 ก็ตามที แต่นั่นก็อาจจะยังไม่ถึงกัทำให้หนักงวลแต่อย่างใด... แต่สิ่งที่เหนือเมฆกังวลมากที่สุด คือเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นี่แหละครับ แล้วบางครั้ง ความกังวล มันก็อาจจะให้ต้องลั้งเส ตามที่หลาย ๆ ท่านเคยรู้สึก ทั้ง ๆ ที่เหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า ถ้าเงื่อนไขในตัวเลข มันไม่ใช่แนวโน้มเชิงบวก ก็ว่าไปตามนั้น อย่านไป คิดอะไรมากมาย... อย่างเช่น ถ้าในสัปดาห์นี้ เกิดการหลุด 1610 ลงมา ตามหลักแล้ว โครงสร้างจะเสียหาย เรียกว่าแนวโน้มจากที่ดูยั้งดี ๆ ยังน่าสู้ ก็ะกลายเป็นแนวโน้มที่เสียทรง หรือออกอากาศว่าจะเล่นทางลงนะ อ้าว แล้วจะกังวลเรื่องอะไร ก็ขาย หรือ Cut Loss หรือ หยุดเล่น รอซื้อต่ำ ๆ ก็เท่านั้น... บังเอิญเรื่องกังวล มันก็เป็นเรื่องหนึ่งในการอ่านแนวโน้มเหมือนกัน คือเรื่องของ Volume หรือ ถ้าเป็น SET Index ก็ต้องว่ากันที ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งจะเห็นว่าในระยะนี้ ปริมาณการซื้อขายของตลาดเบาบางมาก ๆ แล้วถ้าหากลงต่ำกว่า 1610 ขึ้นมาจริง ๆ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะเข้าใจได้ว่า เป็นการลงหลอก ๆ เป็นการลงไม่ลึก ถ้าการลงนั้น ยัง จะมีปริมาณการซื้อขายใกล้ ๆ กับที่เป็นอยู่ ถ้าผลซื้อขายไป ก็อาจจะเสียของ หรือ ถ้าไม่รีบซื้อสวน ก็อาจจะ เสียโอกาส... เกิดความกังขา กังวลขึ้นมากันไปละ... แต่ถ้ามันหลุด 1610 พร้อมปริมาณการซื้อขายที่มาก นั้นแปลว่า อยากรงจริง ก็ะคิดง่ายหน่อย เรื่องนี้ เคยกล่าวแล้วนะครับว่า จะต้องดูอะไรเป็นตัวช่วย

ดูตามเกม...

จริง ๆ การแก่งตัวขึ้นลงในแต่ละวัน ก็อาจจะเรียกว่าเป็นฟองคลื่นมากกว่า ถ้าเราจะสนใจในคลื่นใหญ่ หรือ แนวโน้มหลัก มาทรงแบบนี้ ก็น่าติดตามกันไปยาว ๆ ได้ นะครับ

แนวรับ : ... 7.65-7.55 หรือ หลก ๆ สู้ได้ถึง ไม่หลุด 7.00

เป้าหมาย : ... 10.0-11.0 หรือ อาจจะลุ้นได้ถึงระดับ 12.0 ได้

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KAMART... เคยกล่าวไว้แล้วว่า ถ้าหาก ในกราฟรายวัน ถ้าเส้น MA. เรียงตัวกันในภาวะกระตัง แล้วยั้งถ้าในกราฟรายสัปดาห์ ก็เรียงตัวในแบบเดียวกัน จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง... ซึ่ง KAMART ก็อยู่ในค่า สัญญาณดังกล่าวนะครับ ดังนั้น การแก่งตัวใดๆ ที่ไม่ ลงมาต่ำกว่า 7.00 อย่างมีนัยสำคัญเสียก่อน ก็ยั้งน่าเข้าไป เก็บหุ้นไว้เล่นรอบเก็งกำไร หรือรอบยาวๆ ก็ยั้งได้นะ อย่างภาพนี้ ถ้าจะว่ากันตามแนวโน้มของ MA. แล้วนั้น เราอาจจะคาดหวังเป้าหมายได้ถึงระดับ 12.0 กันเลย เรียกว่า ถ้าไม่ได้อื้อที่ 5.0 หรือ 6.0 หรือแม้แต่วิวาน ก็ไม่ได้อื้อมาในระดับ 7.00 ก็ตาม ราคาในระยะนี้ ถ้า เทียบกับจุด Cut Loss กับเป้าหมายที่จะได้ ก็น่าสนใจ